



# สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

## สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ 22 - 28 สิงหาคม 2555

### ยืนยันข้าวรัฐไม่ขาดทุน “บุญทรง” เอาหัวเป็นประกันเปิดประมูลโปร่งใส

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การเปิดระบายสต็อกข้าวรัฐบาลที่มีการคาดการณ์กันว่ารัฐบาลจะขาดทุนจากการเปิดประมูลข้าวขาว 2.1 แสนตัน จากทั้งหมด 7.5 แสนตัน ในวันที่ 28 ส.ค. นี้ ไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท/ตัน ยืนยันว่าเป็นการคาดการณ์ขาดทุนที่สูงเกินไป และเชื่อว่ารัฐบาลจะขายข้าวได้ในราคาดีและไม่ขาดทุนมากอย่างนั้น ซึ่งมีราคากลางชัดเจน หากต่ำกว่าราคากลาง รัฐบาลก็ไม่อนุมัติขาย

“โดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลหลังจากมีการอนุมัติขายทั้งปริมาณและราคา ซึ่งไม่ต้องห่วงว่าจะมีการหมกเม็ด โดยยืนยันเรื่องความโปร่งใส ดังนั้นเรื่องกระแสข่าวข่าวที่เกิดขึ้นนี้ ตนมองว่าเป็นการพูดเกินความจริงเกินไป” นายบุญทรง กล่าว

นอกจากนี้ สำหรับการระบายสต็อกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังรัฐบาลที่ได้จากโครงการรับจำนำมันสำปะหลังฤดูกาล 2554/55 ประมาณ 9.5 ล้านตัน จะมีการขายให้กับรัฐบาลจีนแบบยกล็อตในส่วนของมันเส้นร่วม 2.5 ล้านตัน ซึ่งจะได้ข้อสรุปสิ้นเดือน ส.ค. นี้ โดยราคาที่ยขายให้กับรัฐบาลจีนเบื้องต้นตกลงที่ประมาณ 200 เหรียญสหรัฐ/ตัน ซึ่งเงินที่ได้จะนำมาหมุนเวียนใช้ในโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรฤดูกาลต่อไป

ที่มา บ้านเมือง

### รัฐขาดทุนขายข้าว 3.7 พันล.ขายล็อตแรกต่ำกว่าจำนำ 5 พัน/ตัน

การระบายสต็อกข้าวของรัฐบาลจากโครงการรับจำนำ กำลังเป็นที่จับตามองจากหลายฝ่ายว่าจะขาดทุนมหาศาล สร้างความเสียหายให้กับรัฐบาลเป็นเม็ดเงินสูงมาก โดยนักวิชาการเคยประเมินว่าจะขาดทุนถึงแสนล้านบาท ในการระบายสต็อก โดยรัฐบาลเปิดประมูลข้าวล็อตแรก 7.5 แสนตันเป็นข้าวขาว 2.1 แสนตัน เป็นข้าวสารหอมมะลิ ข้าวหอมจังหวัด ข้าวปทุมธานี และ ปลายข้าวขาวเอวันเล็ค ปริมาณ 4.99 แสนตัน

นายสมพงษ์ กิติเรียงลาภ ประธานกรรมการบริษัท พงษ์ลาภ เปิดเผยว่า การเปิดประมูลข้าวสารสต็อกรัฐบาล 7.5 แสนตัน วันที่ 28 ส.ค. นี้ เชื่อว่าราคาที่เอกชนส่วนใหญ่จะยื่นเสนอซื้อในส่วนของข้าวขาว 5% จำนวน 2.1 แสนตัน ไม่น่าจะได้ถึง 600 ดอลลาร์ต่อตัน ตามเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์ประเมินไว้ เนื่องจากราคาส่งออกข้าวขาวปัจจุบันอยู่ที่ 560 ดอลลาร์ต่อตัน เมื่อทอนกลับเป็นราคาข้าวสารจะอยู่แค่ 1.65-1.7 หมื่นบาทต่อตันเท่านั้น ต่ำกว่าต้นทุนที่รัฐบาลรับจำนำข้าวเปลือก 1.5 หมื่นบาทต่อตัน เมื่อสีแปรเป็นข้าวสารต้นทุนจะอยู่ที่ 2.3 หมื่นบาทต่อตัน เชื่อว่ารัฐบาลจะขาดทุนอย่างต่ำ 5 พันบาทต่อตัน

ทั้งนี้ แม้รัฐบาลจะระบายข้าวแล้วขาดทุน แต่รัฐก็มีความจำเป็นที่ต้องระบายข้าวออกสู่ตลาด ไม่เช่นนั้นจะประสบปัญหาไม่มีโกดังเก็บข้าวในโครงการรับจำนำฤดูกาล 2555/56 ที่จะเปิดรับจำนำในวันที่ 1 ต.ค. ที่คาดว่าจะมีปริมาณข้าวเปลือกเข้าโครงการไม่ต่ำกว่า 10 ล้านตัน หรือประมาณ 5 ล้านตันข้าวสาร จะทำให้รัฐบาลประสบปัญหาการจัดเก็บสต็อก จากที่ปัจจุบันข้าวเกือบล้านสต็อก ไม่มีสถานที่เก็บ และยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสต็อก โดยค่าแรกเข้าในการเก็บสต็อกข้าวต่อตันอยู่ที่ 30 ดอลลาร์ ได้แก่ ค่าขนส่ง ค่ากระสอบ ค่าเก็บฝาก ค่าอบยา ค่าเช่าโกดัง และค่าตรวจสอบคุณภาพข้าว (เซอร์เวเยอร์) ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายรายเดือนอีกต่างหาก นายสมพงษ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม การประมูลครั้งนี้ คาดว่าผู้ส่งออกคงไม่เสนอซื้อในปริมาณมาก โดยเฉพาะ 5 ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่รวมทั้งตน เนื่องจากตลาดค้าข้าวขณะนี้ยังไม่มีออเดอร์สั่งซื้อจากต่างประเทศเข้ามา มาก มีแค่เล็กน้อย เช่น

ไนจีเรีย ที่จะสั่งซื้อข้าวหนึ่งปริมาณหลักแสนตัน เพราะรัฐบาลไนจีเรียมีแผนจะขึ้นภาษีนำเข้าข้าว ทำให้การส่งออกข้าวไทยต่อเดือนเชื่อว่าไม่ถึงหลักล้านตัน อย่างไรก็ตามรัฐบาลระบุว่าครึ่งปีหลังจะส่งออกได้มากเป็นล้านตันจากออเดอร์รัฐต่อรัฐ (จีทูจี) เพราะถ้ารัฐบาลจะขายจีทูจีได้ในปริมาณมากขณะนั้น จะต้องยอมขาดทุนและลดราคาเท่ากับเวียดนาม 460 ดอลลาร์ต่อตัน

สำหรับกรณีข้าวสารที่รัฐบาลจะนำมาเปิดประมูล เชื่อว่าเป็นข้าวใหม่ตามที่รัฐบาลรับจําเข้ามา แต่เกรงว่าจะมีขบวนการหาประโยชน์ โดยเตรียมนำข้าวเก่ามาเวียนเทียน เพื่อส่งมอบให้กับผู้ที่จะชนะการประมูล ซึ่งขบวนการดังกล่าวจะเป็นการทุจริตที่ร่วมกันทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ หัวหน้าคลังสินค้า เซอร์เวเยอร์ และเจ้าของโกดังกลาง ดังนั้นผู้ที่ได้รับการอนุมัติขายข้าวรัฐบาล ต้องตรวจสอบคุณภาพก่อนรับมอบให้

แหล่งข่าววงการค้าข้าว ประเมินว่า รัฐบาลอาจขาดทุนจากการขายข้าวล็อตแรก หากคิดจากราคาตลาดขณะนี้ เช่น ข้าวขาว 5% น่าจะได้ตันละ 16,000-16,500 บาท ขาดทุนตันละ 6,000-7,000 บาท จากที่รับจําเข้ามาในตันทุน 23,000 บาท ขณะที่ปลายข้าวน่าจะได้อัตราตันละ 15,000 บาท ใกล้เคียงตลาดที่ 15,900 บาทต่อตัน ขณะที่ข้าวหอมมะลิรับจําเข้ามาตันละเกือบ 4 หมื่นบาท แต่ราคาขายจะอยู่ที่ 33,000 บาท

จะเห็นว่าการระบายข้าวล็อตนี้จะขาดทุนตั้งแต่ 5-7 พันบาท หากคิดเฉลี่ยรวมทุกชนิดในอัตราขาดทุนตันละ 5 พันบาท จะทำให้การระบายข้าวอย่างเป็นทางการล็อตแรกรัฐ 7.5 แสนตัน อาจจะต้องขาดทุนคิดเป็นเม็ดเงินไม่น้อยกว่า 3.75 พันล้านบาท ไม่รวมความเสียหายจากการบริหารจัดการ ทั้งดอกเบี้ย ธ.ก.ส. ค่าโกดัง ค่าเซอร์เวเยอร์ เบี้ยเลี้ยงค่าเฝ้าโกดัง ค่าดำเนินการเช็คสต็อกล้วนเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

นายสมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านข้าว ชี้ว่ารัฐบาลไม่มีทางขายข้าวล็อตแรกในส่วนข้าวขาวได้ในราคา 600 ดอลลาร์ จากการประเมินสภาพตลาดขณะนี้ แม้จะเกิดภัยแล้งหรือน้ำท่วมในหลายพื้นที่ผลิตข้าว แต่ยังมีผลผลิตส่วนเกินอยู่มากพอสมควร โดยเฉพาะในเวียดนามที่ยังมีสัญญาขายข้าวกับผู้ซื้อล็อตใหญ่ โดยอาจมีตลาดบ้างในภูมิภาคแอฟริกา ไนจีเรีย เซเนกัล

ตลาดยังเป็นของผู้ซื้อไม่มีใครสู้ราคาข้าวไทยที่ยังสูงกว่าอินเดียและเวียดนามกว่า 100 ดอลลาร์ต่อตัน มีบ้างสำหรับผู้ซื้อในแอฟริกา แต่ราคาข้าวไทยยังคงสูง อย่างเก่งคิดว่าจะขายได้อยู่แถว 550 ดอลลาร์ หรือต่ำกว่านั้น ซึ่งก็ขาดทุนเป็นจำนวนมากอยู่ดี ผมยังมองไม่ออกว่าจะมีช่องไหน ที่ขายข้าวแล้วไม่ขาดทุน ซึ่งผมได้ลองคำนวณหากระบายสต็อกหมด 10 ล้านตันในราคาตลาด จะขาดทุนเป็นแสนล้านบาท ก็ยังยืนยันข้อมูลนี้อยู่ นายสมพร กล่าว

ส่วนกรณีที่รัฐจะตั้งสมาพันธ์ค้าข้าวอาเซียน เพื่อยกระดับราคานั้น จากประสบการณ์ที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่าไม่สามารถฮั้วกันได้สำเร็จ ครั้งนี้ก็ไม่มีหลักประกันว่าจะทำได้สำเร็จ เพราะการผลิตของทุกประเทศมีสะสมสต็อกและต้องการระบายออก ทุกประเทศจึงต้องขายออกมาในราคาที่แต่ละประเทศพอใจ

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

## รับจําห้าพันปีษ ข้าวไทยแพงกว่าคู่แข่ง 130 เหรียญ/ตัน ส่งออก 7 เดือนแรกดิ่งเหว

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย รายงานสรุปสถานการณ์การส่งออกข้าวว่าในเดือนกรกฎาคม 2555 การส่งออกข้าวอยู่ที่ 499,212 ตัน ลดลง 49.5% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2554 การส่งออกอยู่ที่ 988,777 ตัน ส่วนการส่งออก 7 เดือนแรกของปี 2555 (มกราคม-กรกฎาคม 2555) การส่งออกอยู่ที่ 3,965,783 ตัน ลดลง 45.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ซึ่งอยู่ที่ 7,316,888 ตัน

สถานการณ์ส่งออกในเดือนกรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา พบว่ามีปริมาณลดลงจากเดือนมิถุนายน 3.4% เนื่องจากการส่งมอบข้าวหนึ่งให้กับผู้ซื้อจากไนจีเรียมีปริมาณลดลงอย่างเห็นได้ชัดโดยมีการส่งออกข้าวหนึ่งไปไนจีเรียเพียง 4,721 ตันเท่านั้น ต่างจากในช่วงไตรมาสแรกและไตรมาสสองที่มีการส่งมอบจำนวนมาก

ในส่วนของการส่งออกข้าวชาวนั้น ในเดือนกรกฎาคม 2555 มีการส่งมอบต้นข้าวขาวให้กับประเทศอิรักมากขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการที่ผู้ส่งออกสามารถชนะการประมูลขายข้าวให้รัฐบาลอิรักในช่วงก่อนหน้านี้นี้รวมแล้วประมาณ 650,000 ตัน

“การแข่งขันในตลาดการค้าข้าวปกติแล้ว ข้าวไทยยังคงเสียเปรียบคู่แข่งมาก และยังคงต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากประเทศคู่แข่งทั้งจากอินเดีย ปากีสถาน และเวียดนามที่ในช่วงหลังได้ปรับลดราคาส่งออกลงมาเพื่อแข่งขันกับอินเดีย ในขณะที่ราคาข้าวของไทยยังคงสูงกว่าคู่แข่งถึง 100-130 เหรียญสหรัฐต่อตัน จึงทำให้ผู้ซื้อส่วนใหญ่หันไปซื้อจากประเทศที่เสนอราคาขายต่ำกว่า” รายงานจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ระบุ

พร้อมยกตัวอย่าง เช่น ข้าวขาว 5% ของอินเดียเสนอขายที่ 420 เหรียญสหรัฐต่อตัน (เอฟโอบี) ปากีสถานเสนอขายที่ 460 เหรียญสหรัฐต่อตัน (เอฟโอบี) และเวียดนามเสนอขายที่ 430 เหรียญสหรัฐต่อตัน (เอฟโอบี) ขณะที่ข้าวขาว 5% ของไทยเสนอขายที่ 564 เหรียญสหรัฐต่อตัน (เอฟโอบี)

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยระบุว่า ในเดือนสิงหาคมนี้ คาดว่าจะมีการส่งออกประมาณ 500,000 ตัน โดยในช่วงนี้ผู้ส่งออกยังคงมีสัญญาส่งมอบข้าวขาวให้ประเทศอิรัก และญี่ปุ่นตามที่ประมูลได้ก่อนหน้านี้ ส่วนการส่งออกข้าวหนึ่งมีปริมาณไม่มากนักซึ่งประเทศที่ยังคงนำเข้าข้าวหนึ่งจากไทยในช่วงนี้ คือ แอฟริกาใต้ เยเมน เบนิน ขณะที่ในจอร์เจียยังคงมีการซื้อเป็นระยะแต่ปริมาณไม่มากนัก ส่วนข้าวหอมมะลินั้นตลาดประจำ เช่น สหรัฐ แคนาดา ฮองกง กานา และไอวอรีโคสต์ยังคงนำเข้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สมาคมฯ คาดการณ์ว่าในช่วงครึ่งปีหลังปริมาณส่งออกจะลดลงเหลือประมาณเดือนละ 500,000 ตัน เนื่องจากมีการแข่งขันที่รุนแรงจากประเทศคู่แข่งที่ยังคงเร่งส่งออกข้าวอย่างต่อเนื่อง

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าว กล่าวว่า ยอดส่งออกในปีนี้จะไม่เกิน 6.5 ล้านตัน จากปกติที่เคยส่งออกได้ไม่น้อยกว่าปีละ 8-10 ล้านตัน ซึ่งหมายความว่า ไทยกำลังเสียแชมป์ส่งออกข้าวให้กับคู่แข่งอย่างอินเดียและเวียดนาม ปัจจัยสำคัญมาจากนโยบายรับจำนำข้าว ทำให้ข้าวไทยสูงจนประสบปัญหาการแข่งขัน

มีรายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา ที่ปรึกษา สบ10 พร้อมด้วย พ.ต.ท.พงศ์อินทร์ อินทรขาว ผบช.สำนักคดีความมั่นคงกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นำคณะเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ขึ้นเครื่องบินมาลงยังสนามบิน กองบิน 4 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์โดยเดินทางไปยังโรงสีข้าวเกษตรเฟื่องฟ้า ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ซึ่งได้ให้พ่อค้าเข้าเป็นโกดังคลังสินค้ากลางเก็บข้าวสาร ตามโครงการรับจำนำของรัฐบาล หรือโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีการผลิต 2555 มีโกดังทั้งสิ้น 13 โกดัง เก็บข้าวสารทั้งหมด ทั้งข้าวขาว ข้าวหอม รวม 1.2 ล้านกระสอบโดย พล.ต.อ.วรพงษ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากดีเอสไอ ปีนขึ้นไปบนโกดังเก็บข้าวสารตรวจสอบการเรียงกองข้าวว่ามีความถูกต้องตามเอกสารกำกับหรือไม่ และตรวจสอบไปแล้ว 9 โกดัง

ขณะที่ พล.ต.อ.วรพงษ์กล่าวว่า การมาตรวจโกดังข้าวครั้งนี้ ดูเรื่องของคุณภาพข้าว และเรื่องของจำนวนปริมาณ ในปริมาณเบื้องต้นยังไม่พบสิ่งผิดปกติ ต่อไปก็คือคุณภาพของข้าว เป็นไปตามคุณภาพหรือไม่ เช่น เป็นข้าว 5% จริงหรือไม่ ข้าวมีสิ่งเจือปนหรืออะไรอย่างนี้ อายุข้าว เป็นข้าวตามฤดูกาลตามโครงการของรัฐบาลหรือไม่ แต่ว่าการตรวจแบบนี้จะต้องใช้เวลาตรวจสอบ

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

## ตลาดข้าวถุงตันทุนพุ่ง

นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย เปิดเผยกับว่า หากรัฐบาลสามารถเปิดประมูลข้าวได้ในวันที่ 28 สิงหาคมนี้ คาดว่าจะมีผู้ประกอบการข้าวถุงรายใหญ่ๆ อาทิ ข้าวตราฉัตร, ข้าวหงษ์ทองและข้าวมาบุญครอง เข้าร่วมประมูลเพื่อหาวัตถุดิบข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพมาผลิตข้าวถุง เพื่อบรรเทาสถานการณ์ขาดแคลนข้าวเปลือกที่มีคุณภาพมาใช้ในการผลิตสินค้าค่อนข้างมาก ขณะเดียวกันผู้ประกอบการยังหวังว่าต้นทุนการผลิตข้าวถุงจะอ่อนตัวลงบ้าง หากรัฐบาลยอมลดอัตราค่าข้าว ให้เป็นไปตามกลไกตลาด เพื่อช่วยลดภาวะการขาดทุนของผู้ประกอบการ

ขณะที่การเปิดประมูลข้าวในรอบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคลังสินค้าในพื้นที่ภาคกลาง โดยมีคลังสินค้าในภาคอีสานเพียง 2 แห่ง คือที่จังหวัดอำนาจเจริญ และสุรินทร์ ซึ่งวัตถุประสงค์ที่ผู้ประกอบการอยากได้ก็จะเป็นข้าวหอมมะลิจากทางภาคอีสานที่คาดว่าจะมีสัดส่วนที่น้อยราว 10% หรือประมาณ 5 หมื่นตันเท่านั้น จากข้าวหอมมะลิที่จะเปิดประมูลราว 4.9 แสนตัน

ส่วนต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิก่อนข้างสูง และหากรัฐบาลจะเปิดประมูลในระดับราคาที่ 32-34 บาทต่อ กก. หากนำมาผลิตเป็นข้าวถุงขนาด 5 กก. ก็จะมีต้นทุนวัตถุดิบสูงกว่า 165 บาทต่อ 5 กก. และรวมกับค่าการตลาดได้แก่ การพัฒนาคุณภาพข้าว ค่าบรรจุภัณฑ์และการทำตลาดต่างๆ อีก 20 บาทต่อ 5 กก. ราคาขายจะเฉลี่ยที่ 185 บาทต่อ 5 กก. รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการเข้าไปจำหน่ายในห้างโมเดิร์นเทรดอีก 10% หรือราว 18 บาท จะส่งผลให้ราคาขายปลีกสูงกว่า 200 บาทต่อ 5 กก. ทั้งที่ปัจจุบันผู้ประกอบการสามารถจำหน่ายได้ในราคา 190 บาทต่อถุง 5 กก.เท่านั้น

สำหรับภาพรวมตลาดข้าวถุงมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2.5 หมื่นล้านบาท โดยครึ่งปีแรกคาดว่าตลาดไม่มีการขยายตัวแต่อย่างใดทั้งในแง่ของปริมาณและมูลค่า เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคเมื่อมีรายได้สูงขึ้นก็จะบริโภคข้าวหรือแป้งลดลง หันบริโภคเมนูอื่นในหมวดโปรตีนมากขึ้น ประกอบกับช่วงต้นปีสถานการณ์ตลาดติดลบจากการแข่งขันด้านราคา ซึ่งคาดการณ์ว่าผู้ประกอบการโดยรวมจะประสบปัญหาขาดทุน 5-10% จากปกติที่มีกำไรก่อนข้างต่ำราว 1-2% เท่านั้น

"ไม่รู้ว่าการเปิดประมูลข้าวรอบนี้จะสามารถทำได้หรือไม่ และราคาประมูลของรัฐบาลจะสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้ประกอบการอยากได้หรือไม่ ซึ่งในส่วนของข้าวถุงยอมรับว่าขณะนี้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นมาก ทั้งจากค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับขึ้นตั้งแต่ต้นปี การแข่งขันในตลาดก็รุนแรงขึ้น หลังจากไม่สามารถส่งออกได้ ทำให้ผู้ประกอบการต่างตัดมืราคาขาย ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้ต้องขาดทุนกันมากขึ้น และหากรัฐเปิดประมูลข้าวผู้ประกอบการที่ต้องการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ก็คงต้องลงทุนไปเข้าประมูลกัน" นายสมเกียรติ กล่าวและว่า

ที่ผ่านมารัฐบาลไม่มีมาตรการมาช่วยเหลือผู้ประกอบการข้าวถุงอยู่แล้ว จากเดิมที่เราส่งออกนารายได้มาช่วยทดแทนตลาดในประเทศ แต่ตอนนี้ไม่มีทางเลือกเลย แต่หากรัฐบาลสามารถรับได้กับราคาที่เอกชนเสนอไปก็อาจจะทำให้ปัญหาต้นทุนอ่อนตัวลงได้และช่วยลดการขาดทุนลงได้บ้าง

อย่างไรก็ตาม ในอดีตเมื่อรัฐบาลมีนโยบายรับจำนำข้าวจะส่งผลกระทบต่อตลาดข้าวถุง แต่ปีนี้ ถือเป็นปีแรกในประวัติศาสตร์ที่ผู้ประกอบการข้าวถุงเผชิญภาวะการขาดทุนอย่างหนัก และกว่าที่ตลาดจะฟื้นตัวได้เข้าสู่ภาวะปกติ น่าจะเป็นช่วงปลายปีนี้ หรือต้นปีหน้าส่วนหนึ่งเพราะปลายปีเข้าสู่ฤดูกาลขายและการบริโภคข้าวถุงเนื่องจากมีเทศกาลและกิจกรรมต่างๆ และประชาชนมีการบริโภคอาหารนอกบ้าน ซึ่งกลุ่มโรงแรม/ร้านอาหารและจัดเลี้ยง (โฮเรก้า) ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางขายของผู้ประกอบการข้าวถุงที่จะมาช่วยผลักดันยอดขายให้เติบโตได้แม้จะมีสัดส่วนไม่มากนัก

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

## เอกชนสั่งจับตาประมูลข้าวรัฐ

แหล่งข่าวจากผู้ส่งออกข้าว เปิดเผยว่า ในขณะที่วงการค้าข้าวกำลังจับตามองการเปิดประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาล จำนวน 7.5 แสนตัน ที่จะเปิดยื่นซองเสนอราคาวันที่ 28 ส.ค.นี้ โดยได้เน้นไปที่การประมูลในส่วนของข้าวขาว 5% เพื่อการส่งออกปริมาณ 2.1 แสนตัน ว่ามีกลุ่มโรงสีเข้าร่วมประมูลจำนวนมากหรือไม่ เพราะมีกระแสข่าวว่า อาจมีการนำข้าวขาวที่ได้จากการประมูลครั้งนี้ถึง 80% จากปริมาณทั้งหมดที่เปิดประมูล ไปหมุนเวียนมาเข้าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกฤดูกาล 2555/56 ที่จะเปิดรับจำนำ 1 ต.ค.นี้

โดยสาเหตุมาต้องจับตานั้น เป็นเพราะราคาส่วนต่างจากราคาจำนำที่กำหนดไว้สูงถึงตันละ 1.5 หมื่นบาท ขณะที่ราคาที่คาดว่าเอกชนจะเข้าไปประมูลจะต่ำกว่าราคาตลาดเล็กน้อย ทำให้มีกำไรอย่างต่ำ ตันละ 3,000-4,000

บาท ซึ่งต้องจับตาว่ากระทรวงพาณิชย์จะอนุมัติขายหรือไม่ ส่วนข้าวหอมมะลิที่เปิดประมูลปริมาณ 5 แสนตัน คาดว่า จะมีการแข่งขันกันสูง เพราะในตลาดข้าวหอมมะลียุโรปอยู่ในภาวะตึงตัว เอกชนไม่สามารถหาซื้อข้าวได้ โดยเฉพาะ ผู้ประกอบการข้าวถุง ที่คาดว่าจะมาแข่งขันเสนอราคาเพื่อนำไปผลิตเป็นสินค้าข้าวถุงในแบรนด์ของตนเอง

สำหรับสถานการณ์การส่งออกข้าวในช่วงครึ่งปีหลัง คาดว่า ไทยจะได้คำสั่งซื้อข้าวหนึ่งจากไนจีเรีย อีก 1.5 แสนตัน คาดว่าจะส่งมอบช่วงเดือน ก.ย.นี้ ซึ่งเป็นการเร่งนำเข้า หลังมีกระแสข่าวว่ารัฐบาลไนจีเรียจะขึ้นภาษีนำเข้า ช่วงปลายปีอีกรอบ รวมถึงอิรัก ที่นำเข้าข้าวขาว 5% จากไทยอีก 7 หมื่นตัน นอกนั้นยังไม่สัญญาณว่าประเทศใดจะ สั่งซื้อข้าวไทยเข้ามา ซึ่งต้องจับตาดูว่าการส่งออกข้าวภายใต้รัฐต่อรัฐ (จีทูจี) จะมีปริมาณมากตามที่กระทรวงพาณิชย์ ให้ข่าวไว้หรือไม่

ขณะที่การส่งออกข้าวไทย ช่วงวันที่ 1 ม.ค.-14 ส.ค. มีปริมาณส่งออก 4.16 แสนตัน ลดลง 45.91% โดย ตั้งแต่วันที่ 1-14 ส.ค. ไทยสามารถส่งออกข้าวได้แค่ 2.07 แสนตัน ลดลง 45.16% โดยการส่งออกข้าวเวียดนาม ในช่วงเดียวกันสามารถส่งออกได้แล้ว 4.4 ล้านตัน ยังเหลือปริมาณข้าวอีก 3 ล้านตันที่เวียดนามสามารถส่งออกใน ครึ่งปีหลัง เพราะเป้าหมายปีนี้ เวียดนามตั้งเป้าส่งออกข้าวไว้ที่ 7.5 ล้านตัน ส่วนอินเดีย ส่งออกได้แล้ว 4.6 ล้านตัน และมีแนวโน้มที่จะไม่ยกเลิกการส่งออกในปีนี้ หลังจากที่สถานการณ์มรสุมในอินเดียเริ่มคลี่คลาย

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า สถิติจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ปรากฏว่า บริษัท สยาม อินดิกา มียอดการส่งออกในช่วง 4 เดือนแรก (ม.ค.-เม.ย.) 2555 ถึง 3.44 แสนตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่มีการส่งออก 2.28 แสนตัน จากยอดส่งออกทั้งปี 2554 ที่มีปริมาณส่งออก 3.05 แสนตัน ส่งผลให้บริษัท สยาม อินดิกา ได้ขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 3 รองจากบริษัท นครหลวงค้าข้าว และเอเชีย โกลเด้นที่ไรซ์ นอกจากนี้ บริษัทดังกล่าวยังได้รับคำสั่งซื้อข้าวจากอิรัก และอยู่ระหว่างการปรับปรุงอีกหลายหมื่นตัน

[ที่มา บ้านเมือง](#)

## **รุมกินโต๊ะหอมมะลิไทย มะกันหัวโจกวาง 6 แบรินด์ ดิดชื่อภาษาไทยขายแข่ง เวียดนาม-กัมพูชา ร่วมวง**

การส่งออกข้าวหอมมะลิ ข้าวเกรดพรีเมียมราคาสูงของไทย ส่อจะมีปัญหาอีกครั้ง หลังจากเมื่อกว่า 10 ปีก่อน มีความพยายามของบริษัทค้าข้าวสหรัฐอเมริกาจะนำคำว่า Jasmin Rice หรือข้าวหอมมะลิไทยไปจดสิทธิบัตร แต่ในที่สุดก็ต้องยอมถอย ต่อเนื่องด้วยปัญหาการถูกปลอมปนคุณภาพข้าวที่ต้นทาง และปลายทางในหลายประเทศทำลาย ภาพลักษณ์ให้เสื่อมลง ล่าสุดข้าวหอมมะลิไทยกำลังสูญเสียความสามารถในการแข่งขันครั้งสำคัญจากคู่แข่งชั้นทั้ง สหรัฐอเมริกา เวียดนามและกัมพูชาที่รุมแย่งตลาด

แหล่งข่าวจากกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา ระบุถึงสถานการณ์การแข่งขันข้าวหอมมะลิของไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดนำเข้าข้าวหอมมะลิอันดับ 1 ของไทย กำลังเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทุกขณะ

โดยล่าสุดมีกลุ่มพ่อค้าข้าวสหรัฐฯ ได้เล็งเห็นถึงความต้องการข้าวหอมมะลิที่เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ และต้องการ แย่งชิงตลาดของไทยในสหรัฐฯ จึงได้ผลักดันและนำเสนอข้าวอเมริกันจัสมินไรซ์ หรือข้าวหอมมะลิของสหรัฐฯ เข้ามา ขายแข่งกับข้าวหอมมะลิไทย

ทั้งนี้ปัจจุบันพบว่า มีข้าวหอมมะลิอเมริกันเลียนแบบข้าวหอมมะลิไทย วางจำหน่ายในตลาดในเขตที่ สคต.ชิคาโกดูแลจำนวน 6 แบรินด์ ประกอบด้วย 1.แบรินด์ Thai Orchid ซึ่งบรรจุและจำหน่ายโดยบริษัท Producer Rice Mill ในรัฐอาร์คันซอส เน้นตลาดธุรกิจบริการอาหาร (ฟู้ดเซอร์วิส) เป็นหลัก 2.แบรินด์ Louisiana Jasmine เป็นข้าว พันธุ์ Jazzman (ข้าวพันธุ์ Jazzman เป็นการปรับปรุงต่อยอดจากพันธุ์ข้าวหอมมะลิไทยในอดีต)ปลูกโดย Louisiana Rice Mill 3.แบรินด์ Jazzman Rice จำหน่ายโดย Jazzman Rice, LLC ในรัฐหลุยเซียนา โดยซื้อข้าวจาก Louisiana Rice Mill มาบรรจุ และจำหน่าย 4.แบรินด์ Cajun Country ของบริษัท Falcon Rice Mill เป็นผู้บรรจุและจัดจำหน่าย

โดยซื้อข้าวจาก Jimmy Hoppe Farm ซึ่งนำข้าวพันธุ์ Jazzman มาปลูกขาย 5. แบรินต์ Jasmati บรรจุจำหน่าย โดย Ricetec.Inc ในรัฐเท็กซัส และ 6. Della เป็นข้าวจัสมินของบริษัท Specialty Rice, Inc. ในรัฐอาร์คันซอส ซึ่งเดียวกันพ่อค้าสหรัฐฯยังได้หันไปนำเข้าข้าวหอมจากเวียดนามและกัมพูชาเข้าไปจำหน่ายเพิ่มขึ้น โดยช่วงครึ่งแรกของปี 2555 (ม.ค.-มิ.ย.) นำเข้าจากเวียดนามเป็นมูลค่า 6.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วง เดียวกันของปีที่แล้ว 155% และนำเข้าจากกัมพูชามูลค่า 0.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 70%

นอกจากนี้ในรายงานยังระบุว่า ผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ ยังให้ข้อคิดเห็นต่อกรณีที่กระทรวงพาณิชย์ของไทยจะ จัดมาตรฐานข้าวหอมมะลิใหม่แบ่งเป็น 3 ระดับคือ 1.มีเนื้อข้าวหอมมะลิ 80-91% ที่เหลือผสมข้าวชนิดอื่น 2.ข้าวหอม มะลิชั้นดีพิเศษเกรด 92-94% และ 3.ข้าวหอมมะลิชั้นดีเลิศเกรดเกิน 95% ขึ้นไป เป็นเสมือนดาบสองคม ข้อดีคือเป็น การสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภค ช่วยเพิ่มปริมาณ และยอดขาย ส่วนข้อเสียคือ ผู้บริโภคจะหันไปซื้อข้าวหอมมะลิ เกรดต่ำ ซึ่งมีราคาถูกกว่า และที่สำคัญจะเสียความเป็นเอกลักษณ์และลดศักยภาพการแข่งขันข้าวหอมมะลิไทยจะ เสียเปรียบข้าวอเมริกันจัสมินที่ประกาศว่าเป็นข้าว 100% ไม่ผสม

สศต. ณ นครชิคาโก ยังรายงานอีกว่าขณะนี้พ่อค้าข้าวสหรัฐฯ พิมพ์ชื่อ "ข้าวหอมมะลิ" เป็นภาษาไทยลง บนถุงข้าว แสดงให้เห็นถึงเจตนาที่จะหลอกลวงผู้บริโภคให้คิดว่าเป็นข้าวหอมมะลิไทย ซึ่งภาคอุตสาหกรรมข้าวของ ไทยน่าจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาศึกษาว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายการละเมิดสิทธิบัตรหรือไม่

นอกจากนี้พ่อค้าข้าวสหรัฐฯ ยังทำการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครับทราบว่าเป็นข้าวจัสมิน100% ไม่ผสมปน ข้าวคุณภาพต่ำ ตลอดจนข้าวบรรจุถุงขนาดน้ำหนัก 25 ปอนด์ ให้มีขนาดเท่ากับกับข้าวหอมมะลิไทยที่ได้รับความนิยม และนำไปวางจำหน่ายในร้านชำ ซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชีย ซึ่งเป็นช่องทางจำหน่ายหลักของข้าวหอมมะลิไทยไทย อีกทั้งนำไปวางขายติดกับข้าวหอมมะลิไทย เพื่อแย่งชิงลูกค้าข้าวหอมมะลิไทย โดยกำหนดราคาขายปลีกต่ำกว่าข้าว หอมมะลิไทยเล็กน้อยประมาณ 1.00+1.50 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อถุง 25 ปอนด์ ขณะที่ข้าวหอมมะลิไทยขายปลีกถุงละ 21.50-23.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ช่วยชนค้าข้าว จำกัด ผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิ กล่าวว่า สหรัฐฯเป็นตลาดนำเข้าข้าวหอมมะลิที่ใหญ่ที่สุดของไทย แต่ปัจจุบันจำนวนลูกค้าค่อยๆ ทอยหายไปเรื่อยๆ เพราะ ราคาข้าวไทยสูงจากคู่แข่งมาก โดยล่าสุดราคาข้าวหอมมะลิไทย เอฟโอบี(ราคา ณ ท่าเรือต้นทาง) ต้นละ 1,100 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นผลพวงจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกหอมมะลิราคาสูงของรัฐบาลที่ต้นละ 2 หมื่นบาท ขณะที่ข้าวหอมกัมพูชาที่เวียดนามนำไปส่งออกราคา เอฟโอบี ต้นละ 800 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนข้าวหอมสหรัฐฯ เอฟ โอบี ต้นละ 750 ดอลลาร์สหรัฐฯ และข้าวหอมเวียดนามของเวียดนามเองราคาต่ำสุด เอฟโอบี ต้นละ 600 ดอลลาร์ สหรัฐฯ

"จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิไทยมีลักษณะถูกรุมชก และยังคงมึดมึดด้วย จึงทำให้ปีนี้คาด ไทยจะสามารถส่งออกข้าวหอมมะลิไปตลาดสหรัฐฯได้เพียง 3 แสนตัน จากที่ผ่านมาเคยส่งปีละ 3.5-4.5 แสนตัน ลดลงเฉลี่ย 10% ต่อปี ส่วนปี 2556 ภาพจะเห็นชัดเจนนมากขึ้น เพราะคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกายังไม่ฟื้นตัว จะ เป็นแรงกดดันที่ทำให้ผู้บริโภคประหยัดหันไปรับประทานข้าวราคาถูกกว่า"

ส่วนในเรื่องการจัดมาตรฐานข้าวหอมมะลิใหม่ที่กรมการค้าต่างประเทศ จัดแบ่งเกรดมาตรฐานใหม่จาก 92% ขึ้นไปที่ระดับ 95% นั้น ส่วนตัวคิดว่าไม่มีเหตุผลมารองรับ นึกอยากจะปรับก็ปรับ และลูกค้าเองก็ไม่เชื่อถือ เพราะ มาตรฐานระหว่าง 92% กับ 95% แทบจะมองไม่ออก แล้วทำไมเขาจะต้องมาจ่ายเพิ่มอีกประมาณ 20 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน ดังนั้นสิ่งที่ควรจะทำให้ลูกค้าเชื่อถือในคุณภาพควรที่จะกำหนดโซนนิ่งแล้วปรับปรุงคุณภาพการผลิตของ เกษตรกรก่อนที่จะมาปรับมาตรฐานใหม่ก็ไม่สายเกินไป

นายชูเกียรติ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมามีเวลารัฐบาลเปิดประมูลระบายข้าวในคลัง แต่ครั้งมักตำหนิผู้ส่งออกว่า กตราคาซื้อ ในเรื่องนี้หากไม่ยอมให้ถูกกตราคา ในการเปิดประมูลระบายข้าวหอมมะลิปริมาณ 4.9 แสนตัน ในส ตोकของรัฐบาลครั้งล่าสุดที่กำลังจะมีขึ้น อยากให้รัฐบาลตรวจพันธุ์กรรม(ดีเอ็นเอ)ข้าวในแต่ละคลังว่าเป็นข้าวหอม

มะลิจริงหรือไม่ ไม่ใช่ขายตามสภาพ เพราะมาตรฐานที่ผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าวหรือเซอร์เวย์อร์ ใช้ในการตรวจสอบ ข้าวหอมมะลิแบบหุงต้ม นั้น การตรวจในลักษณะนี้ข้าวหอมปทุม และข้าวหอมพิษณุโลก ก็ตรวจผ่านเช่นกัน เพราะเป็นข้าวพันธุ์เดียวกัน แต่ปลูกกันคนละที่ หากทำได้มั่นใจว่าผู้ส่งออกจะแข่งสู้ราคากัน และอีกทั้งยังสามารถ ตรวจสอบความโปร่งใสเรื่องการทุจริตในโครงการจำหน่ายข้าวด้วย เพราะที่ผ่านมาข้าวปลอมปนเข้าไปในโกดังกลาง เพราะเซอร์เวย์อร์ มีการรับได้โตะจากโรงสีกระสอบละ 100 บาท

สอดคล้องกับนายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุทัยโปรดิวซ์ จำกัด ผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิ ปัจจุบันข้าวหอมเวียดนามได้ตีตลาดและแย่งส่วนแบ่งตลาดข้าวหอมมะลิไทยในตลาดสำคัญมากขึ้น จากอดีต ข้าวหอมมะลิไทยไร้คู่แข่ง สถานการณ์น่าเป็นห่วง เพราะคุณภาพข้าวของเวียดนามใกล้เคียงกับไทยมาก ส่วนข้าวหอมของสหรัฐอันดับต้นๆยังสูงอยู่ ไม่ค่อยน่าห่วงเหมือนข้าวหอมเวียดนาม ดังนั้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงต้องหันมาปรับปรุงคุณภาพให้ข้าวหอมมะลิมีกลิ่นหอมเช่นในอดีต 20 ปีที่แล้ว ไม่ใช่เร่งแต่ผลิตเพื่อให้ได้ปริมาณเพียงอย่างเดียว

"กรณีที่ล่าสุดรัฐบาลจะเปิดประมูลระบายสต็อกข้าวหอมมะลิ และข้าวขาวรวมปริมาณทั้งสิ้นกว่า 7.5 แสนตัน เราไม่มองข้าวคลังรัฐบาลเลย เพราะบริษัทขายข้าวเกรดพรีเมียม ยกเว้นมีผู้ไปประมูลจากคลังรัฐบาล แล้วตรวจดีเอ็นเอคุณภาพข้าวว่าเป็นหอมมะลิแท้จริง เราจะซื้อต่อ แม้ว่าราคาสูงก็ตาม เนื่องจากที่ผ่านมาข้าวที่เข้าไปในโกดังกลางมีการปลอมปนเยอะมาก ทำให้ไม่มั่นใจคุณภาพ"

ด้านนายวุฒิพล หวังหลี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยทิพย์ จำกัด กล่าวถึงการระบายข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ในคลังรัฐบาลที่ได้ออกประกาศเปิดประมูลว่า พิจารณาแล้ว ยังไม่สนใจ เพราะคลังที่ประกาศขายนั้น ไม่ได้อยู่ที่จังหวัดที่ซื้อประจำ และบริษัทเองก็จำหน่ายข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมียม จำเป็นที่จะต้องคัดสินค้าคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

แหล่งข่าวจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเผยถึง สถิติการส่งออกข้าวหอมมะลิไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ย้อนหลัง 5 ปี ปี 2550 มีปริมาณ 3.455 แสนตัน มูลค่า 7.008 พันล้านบาท ปี 2551 ปริมาณ 3.762 แสนตัน มูลค่า 1.706 หมื่นล้านบาท ปี 2552 ปริมาณ 3.772 แสนตัน มูลค่า 1.185 หมื่นล้านบาท ปี 2553 ปริมาณ 3.594 แสนตัน มูลค่า 1.470 หมื่นล้านบาท ปี 2554 ปริมาณ 3.431 แสนตัน มูลค่า 1.090 หมื่นล้านบาท และปี 2555 ช่วง 7 เดือนแรก(ม.ค.-ก.ค.) ส่งออก 1.864 แสนตัน มูลค่า 6.430 พันล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่งออก 1.985 แสนตัน มูลค่า 6.057 พันล้านบาท

ส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยไปทั่วโลกในปี 2553 มีปริมาณ 2.35 ล้านตัน และปี 2554 ปริมาณ 2.36 ล้านตัน และช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้มีปริมาณ 1 ล้านตันเศษ จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วส่งออกปริมาณ 1.37 ล้านตัน ขยายตัวลดลง 27% โดยตลาดส่งออกหลักของข้าวหอมมะลิไทย 5 อันดับแรก ประกอบด้วยสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ และจีน

อย่างไรก็ดีในเวลานี้ข้าวหอมเวียดนามได้เข้าไปแย่งส่วนแบ่งตลาดไทยในเกือบทุกตลาดได้มากขึ้นตามลำดับ จากราคาต่ำกว่า ถือเป็นสัญญาณอันตรายในระยะยาว เพราะหากผู้บริโภคเกิดความเคยชิน โอกาสจะหวนกลับมาบริโภคข้าวหอมมะลิไทยเป็นไปได้ยาก ส่วนการส่งออกข้าวในภาพรวมระหว่างวันที่ 1 มกราคม-14 สิงหาคม 2555 ไทยมีการส่งออกข้าวทุกประเภทปริมาณรวม 4.167 ล้านตัน ยังห่างไกลเป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์ที่ตั้งเป้าจะส่งออกข้าวทั้งปีนี้ที่ 9.5 ล้านตัน

[ที่มาฐานเศรษฐกิจ](#)

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-23 ส.ค. 2555 มีจำนวน 543,376 ตัน มูลค่า 230.674 ล้านดอลลาร์ (FOB) และนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 23 ส.ค. 2555 มีจำนวนรวม 4.715 ล้านตัน มูลค่า 2.095 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณลดลง 6.7% และมูลค่าลดลง 12.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่ส่งออกได้ 5.055 ล้านตัน มูลค่า 2.396 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB) นับจนถึงต้นเดือน ส.ค. ผู้ส่งออกทำสัญญาขายข้าวไปแล้วรวม 6.3 ล้านตัน

ทางด้านสถานการณ์ราคาข้าวส่งออกของเวียดนามอ่อนตัวลงเล็กน้อยหลังจากที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้เนื่องจากยังไม่มีความต้องการข้าวจากต่างประเทศเข้ามากระตุ้นตลาด โดยข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ระดับ 437-445 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB (Saigon Port) ลดลงจาก 450 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ระดับ 405-415 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เพิ่มขึ้นจากระดับ 405 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เมื่อสัปดาห์ก่อน

ผู้ค้าข้าวบางส่วน of เวียดนามระบุว่า ในช่วงนี้มีการขนส่งข้าวไปยังประเทศไทยจำนวนมากโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งซื้ออย่างถูกต้อง โดยพ่อค้าข้าวของกัมพูชาได้ซื้อข้าวจากเวียดนามแล้วส่งต่อไปยังประเทศไทยตามแนวชายแดนที่ติดต่อกัน ซึ่งข้าวที่มีการซื้อไปนั้น มีทั้งข้าวคุณภาพสูง (High quality) เช่น ข้าวหอม (fragrant rice) และข้าวสายพันธุ์ OM4900 และ OM4218

ทั้งนี้ รายงานข่าวระบุว่า พ่อค้าข้าวกัมพูชาได้ขายข้าวเวียดนามให้พ่อค้าไทยจำนวนประมาณ 400,000 ตัน เป็นข้าวขาว 5% ประมาณ 100,000 ตัน ส่วนที่เหลือเป็นข้าวคุณภาพต่ำสายพันธุ์ IR 50404

นาย Nguyen Trung Kien อุปนายกสมาคมอาหารเวียดนาม ยืนยันว่าข่าวดังกล่าวเป็นความจริง ซึ่งการขายข้าวให้พ่อค้าไทยนั้นได้ทำให้ราคาข้าวของเวียดนามปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตามเขาระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจส่งผลเสียต่อเวียดนามหากเกิดภาวะอุปทานข้าวในประเทศตึงตัว จนทำให้ราคาอาหารปรับตัวสูงขึ้น

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## กัมพูชา

นายจอม ประสิทธิ์ (Cham Prasidh) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา กล่าวนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ที่เมืองเสียมเรียบ กัมพูชา ว่า กัมพูชาจะลงนามในข้อตกลงการค้าข้าว (memorandum of understanding) กับอินโดนีเซีย โดยวางแผนส่งออกข้าวไปอินโดนีเซียอย่างน้อย 100,000 ตัน

ก่อนหน้านี้ อินโดนีเซียก็ลงนามในข้อตกลงซื้อขายข้าวกับเวียดนามและพม่า เนื่องจากเกรงว่าราคาอาหารจะพุ่งสูงขึ้น หลังจากราคาข้าวโพดและถั่วเหลืองล่วงหน้าทะยานขึ้น เมื่อพื้นที่บางส่วนของสหรัฐประสบภัยแล้งรุนแรงสุดในรอบ 50 ปี

นายจอม กล่าวว่า ข้าวที่จะส่งออกไปอินโดนีเซีย เป็นส่วนที่เคยกันไว้สำหรับส่งไปฟิลิปปินส์ เนื่องจากรัฐบาลฟิลิปปินส์ประกาศว่าจะพึ่งพาตนเองได้ภายในปี 2556

ทั้งนี้ ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ กัมพูชาส่งออกข้าวประมาณ 100,000 ตัน เทียบกับ 170,000 ตัน ที่ส่งออกทั้งหมดในปี 2554

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## พม่า

สมาคมอุตสาหกรรมข้าวพม่า (The Myanmar Rice Industry Association; MRIA) ระบุว่า แม้พม่าจะเผชิญกับภาวะน้ำท่วมจนส่งผลให้มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวได้รับความเสียหายไปเป็นจำนวนไม่น้อยในช่วงก่อนหน้านี้จะไม่ทำ



ให้เป้าหมายในการส่งออกข้าวมีการเปลี่ยนแปลง โดยคาดว่าจะยังคงส่งออกข้าวได้ 1.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน มาที่ส่งออกได้ 850,000 ตัน ทั้งนี้ เนื่องจากพม่ายังคงมีสต็อกสำรองจำนวนมากซึ่งจะช่วยรักษาเสถียรภาพของราคา ข้าวในประเทศได้

ทั้งนี้ ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่เขต Ayeyarwady และ Bago ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ประมาณ 1.25 ล้านไร่ และคาดว่าผลผลิตข้าวในเขตนี้ได้รับความเสียหายประมาณ 80% อย่างไรก็ตามฝนที่ตกลงมา ได้ส่งผลดีต่อพื้นที่ทางตอนเหนือของเขตดังกล่าวเพราะทำให้มีน้ำทำนามากขึ้น

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินเดีย

กระทรวงเกษตร (The Ministry of Agriculture) รายงานความคืบหน้าของการเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิต หลักโดยมีการเพาะปลูกข้าวแล้ว 205.6 ล้านไร่ ซึ่งมากกว่าพื้นที่เพาะปลูกในระดับปกติประมาณ 3.5% (ระดับปกติ คือในช่วงเวลานี้ของทุกปีจะมีพื้นที่เพาะปลูกแล้วประมาณ 199 ล้านไร่) อย่างไรก็ตามหากเทียบกับพื้นที่เพาะปลูก ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งมีการเพาะปลูก 231 ล้านไร่ พื้นที่เพาะปลูกในปีนี้จะต่ำกว่าปีที่แล้วประมาณ 7%

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (The India Meteorological Department; IMD) รายงานว่า เมื่อสัปดาห์ที่ ผ่านมา (22 ส.ค.) ปริมาณน้ำฝนที่ตกในช่วงฤดูมรสุมปีนี้ (ซึ่งอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน) มีปริมาณ น้อยกว่าระดับปกติประมาณ 2% ซึ่งดีขึ้นจากสัปดาห์ก่อนที่มีปริมาณน้อยกว่าระดับปกติ 15%

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## ฟิลิปปินส์

กระทรวงเกษตร (the Department of Agriculture; DA) รายงานว่า ในปี 2013 รัฐบาลได้วางเป้าหมาย ผลผลิตข้าวไว้ที่ 20 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้น 12% จากผลผลิตในปีนี้ที่คาดว่าจะมี 17.81 ล้านตันข้าวเปลือก โดย ในปีหน้ากระทรวงเกษตรได้เสนอขอของบประมาณ 1.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อใช้ในโครงการต่างๆ รวมทั้ง โครงการผลิตอาหารให้เพียงพอแก่ประชากร (Food Staples Sufficiency Program; FSSP) และการพึ่งพาผลผลิต ข้าวในประเทศให้ได้ 100% (100% rice sufficiency)

นายโปรเซโซ เจ อัลคาลา รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์คาดว่าภาคการเกษตรของประเทศจะขยายตัว 4.3-5.3% ในอีก 3 ปีข้างหน้า เนื่องจากการผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้งบประมาณด้านชลประทานที่สูงขึ้นจะช่วย สนับสนุนการเก็บเกี่ยวข้าว ส่งเสริมให้ปริมาณอาหารเพียงพอต่อการบริโภค และขยายภาคการเกษตร

นายอัลคาลากล่าวว่า ถ้าไม่เกิดภัยพิบัติใดๆที่สร้างความเสียหายให้แก่ผลผลิตข้าว ฟิลิปปินส์จะมุ่งหน้าสู่การ พึ่งพาผลผลิตข้าวในประเทศ ซึ่งอาจเกิดขึ้นภายในปี 2556 โดยรัฐบาลจะสร้างแรงจูงใจที่ดีให้แก่ผู้ทำการเพาะปลูก ข้าวต้นฤดูในหน้าฝน และจะรับประกันโดยไม่ต้องเสียเงิน (ซึ่งครอบคลุมสำหรับผลผลิตของผู้เพาะปลูกต้นฤดู) รวมทั้งเมล็ดข้าวที่ผ่านการรับรอง

สำหรับปี 2555 คาดว่าภาคการเกษตรฟิลิปปินส์จะขยายตัว 4.1-5% แม้ว่ากิจกรรมในภาคเกษตรจะชะงักไป ในช่วงม.ค.-มิ.ย.ของปีนี้ก็ตาม

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## จีน

สำนักงานศุลกากรจีนเปิดเผยว่า จีนนำเข้าข้าวโพดกว่า 721,516 ตันในเดือนที่แล้ว พุ่งขึ้นถึง 318% เมื่อ เทียบเป็นรายปี ในขณะที่การนำเข้าข้าวสาลีและข้าวเพิ่มขึ้น 133% และ 322% ตามลำดับ เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกัน ของปีที่แล้ว ส่วนปริมาณการนำเข้าน้ำตาลในเดือนกรกฎาคมและระดับสูงสุดนับแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว

สำนักงานสถิติจีนเปิดเผยว่า ผลผลิตข้าวเบาของจีนเพิ่มขึ้น 1.6% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 33.29 ล้านตันในปี 2555 ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนต่อหน่วยของข้าวเบาเพิ่มขึ้น 1.4% จากปีที่แล้ว สู่ระดับ 923 กิโลกรัมต่อไร่เนื่องจากต้นกล้าที่ดีและอากาศที่เหมาะสมในช่วงที่สำคัญต่อการเติบโตของข้าวเบา

พื้นที่เพาะปลูกข้าวเบาเพิ่มขึ้น 0.3% สู่ระดับ 36 ล้านไร่ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการปรับขึ้นราคาซื้อขายขั้นต่ำของรัฐบาล โดยจีนปรับเพิ่มราคาประกันข้าวเบาในปีเพิ่มขึ้น 17.6% อยู่ที่ 2,400 หยวนต่อตัน

ทั้งนี้ ณ วันที่ 20 สิงหาคม ผู้ประกอบการด้านรัฐพิธีซื้อข้าวเบาใหม่ไป 5.73 ล้านตันจากพื้นที่เพาะปลูกหลักๆ ซึ่งเพิ่มขึ้น 831,000 ตันจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยในปัจจุบันนี้ ราคาเฉลี่ยของข้าวเบาอยู่ที่ประมาณ 2,600 หยวนต่อตัน สูงกว่าราคารับซื้อขั้นต่ำที่รัฐบาลตั้งไว้

มีรายงานว่า ทางกรีนได้ขายข้าวปลายฤดูได้ 93.89% จากปริมาณทั้งหมด 32,926 ตัน ในการประมูลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 2,107-2,350 หยวนต่อตัน การประมูลขายข้าวสำรองมีการซื้อขายที่คึกคักนับแต่ต้นเดือนนี้ เนื่องจากปริมาณข้าวที่มีจำกัดและราคาตลาดที่ระดับสูง

นายหยวน หลงผิง นักวิทยาศาสตร์ผู้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาข้าวพันธุ์ผสมสายพันธุ์แรก กล่าวว่า ผลผลิตข้าวของจีนจะอยู่ที่ 1,000 กก.ต่อ mu (0.0667 เฮกเตอร์) ในปี 2563

นายหยวนระบุว่า การวิจัยทดลองข้าวสายพันธุ์ใหม่นี้กำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญ การวิจัยเพื่อคัดค้นข้าวพันธุ์ผสมหรือข้าวซูเปอร์ไรซ์ได้เริ่มขึ้นในปี 2539 โดยเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหารของจีน

[ที่มา สำนักข่าวซินหัว](#)

## รัสเซีย

รัสเซียกำลังเผชิญกับปัญหาภัยแล้งค่อนข้างหนักในปีนี้ ทำให้คาดกันว่า ฤดูพืชที่ผลิตได้อาจไม่มากพอที่จะส่งออก ปีนี้นับเป็นปีที่ 2 ในรอบ 3 ปี ที่รัสเซียต้องเผชิญกับความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นค่อนข้างรุนแรงในช่วงฤดูใบไม้ผลิ โดยเฉพาะในแถบเทือกเขาคอเคซัสซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวสาลีที่สำคัญของประเทศ ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเก็บเกี่ยว และคาดว่า ผลผลิตข้าวสาลีที่รัสเซียเก็บเกี่ยวได้ในปีนี้ น่าจะได้ประมาณ 45 ล้านตัน ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของที่เก็บเกี่ยวได้เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งจำนวนที่ได้นี้

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรกล่าวว่า ข้าวสาลีอาจถูกนำไปใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์ภายในประเทศเสียเป็นส่วนใหญ่ ที่เหลือก็จะถูกเก็บไว้ทำพันธุ์สำหรับการเพาะปลูกในปีหน้า คงเหลือสำหรับการส่งออกน้อยมาก หรือ อาจไม่มีเลย แม้ว่าทางกระทรวงเกษตรของรัสเซีย จะไม่สั่งห้ามการส่งออกธัญพืชในปีนี้ก็ตาม

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ขององค์การอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติ กล่าวว่า ตอนนี้อย่างไม่มีเค้าวาจะเกิดวิกฤตการณ์ด้านอาหาร แต่องค์การอาหารโลกกำลังจับตาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด เพราะหลายประเทศที่ประสบภัยแล้งต่างมีผลผลิตด้านการเกษตรที่ลดลง โดยเฉพาะข้าวสาลีไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฯ อินเดีย และ รัสเซีย โดยเฉพาะรัสเซีย เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรรัสเซีย กล่าวว่าอาจมีข้าวสาลีเหลือพอจะส่งออกได้ราว 12 ล้านตัน แต่เมื่อถึงเวลาจริงๆ เชื่อว่าไม่น่าจะถึง

ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคกลางของรัสเซียในปีนี้ ทำให้รัสเซียหมดโอกาสที่จะกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีรายใหญ่สุดอันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา

[ที่มา ครอบคลุมข่าว 3](#)

## บราซิล

ในช่วง 5 เดือนแรกของปฏิทินการค้าของบราซิล (มี.ค.-ก.พ.) บราซิลส่งออกข้าวแล้วกว่า 836,600 ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 20% โดยยอดส่งออกเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 167,000 ตัน โดยมีการส่งออกไปยังไนจีเรียประมาณ 281,600 ตัน เซเนกัล 73,500 ตัน เบนิน 57,300 ตัน แอฟริกาใต้ 35,600 ตัน

โดยเป็นการส่งออกข้าวหนึ่ง 49.7% หรือประมาณ 415,790 ตัน ข้าวขาว 23.1% หรือประมาณ 193,254 ตัน  
ปลายข้าวขาว 24.7% หรือประมาณ 206,640 ตัน ส่วนที่เหลืออีก 2.5% เป็นการส่งออกข้าวเปลือก  
ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

